

Số: /BC-STC Kiên Giang, ngày tháng 03 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích năm 2023

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và các biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Kế hoạch số 61/KH-STC ngày 16/5/2023 của Sở Tài chính về công tác kiểm soát xung đột lợi ích năm 2023.

Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện cụ thể các nội dung như sau:

#### I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai

Công tác kiểm soát xung đột lợi ích là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa tham nhũng. Xác định tầm quan trọng đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo quyết liệt, tăng cường công tác kiểm soát xung đột lợi ích đối với người có chức vụ, quyền hạn trong toàn Sở, đồng thời ban hành kế hoạch kiểm soát xung đột lợi ích năm 2023, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng trong ngành.

#### II. Kết quả thực hiện

##### 1. Công tác phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật về công tác kiểm soát xung đột lợi ích

Thông qua các buổi sinh hoạt đảng, cơ quan đã phổ biến, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan với những nội dung cụ thể như: Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và các biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Kế hoạch của Sở Tài chính về công tác kiểm soát xung đột lợi ích năm 2022. Trong quá trình phổ biến, quán triệt đề nghị người đứng đầu các phòng phân tích sâu các trường hợp xung đột lợi ích để cán bộ, công chức biết để ngăn ngừa, phát hiện và chủ động báo cáo với cấp có thẩm quyền xử lý, tránh tình trạng xung đột lợi ích xảy ra.

Qua công tác phổ biến, quán triệt hầu hết cán bộ, công chức được nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của công tác kiểm soát xung đột lợi ích, từ đó góp phần đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức trong toàn ngành.

##### 2. Kết quả rà soát xung đột lợi ích

Định kỳ các phòng trực thuộc Sở tổ chức rà soát đối với cán bộ, công chức trong cơ quan trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, theo dõi tình hình mức độ hoàn

thành nhiệm vụ, nắm bắt các thông tin, dư luận xã hội để kịp thời nhận diện người có chức vụ, quyền hạn có xung đột lợi ích để xử lý tình huống xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật, kết quả thực hiện cụ thể:

- Số người có xung đột lợi ích: Không có.
- Số người bị giám sát thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích: Không có.
- Số người bị đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích: Không có.

### **III. Đánh giá chung**

Công tác kiểm soát xung đột lợi ích được Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ và có sự nỗ lực thực hiện của người đứng đầu các phòng trực thuộc trong công tác này; công tác tuyên truyền, phổ biến đảm bảo tính dân chủ, phù hợp với nguyện vọng của cán bộ, công chức; Công tác rà soát, theo dõi việc thực hiện cũng được tiến hành thường xuyên. Những ưu điểm này đã làm tăng tính khách quan, minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả.

### **IV. Đề xuất kiến nghị: Không**

### **V. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới**

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN và các nội dung về kiểm soát xung đột lợi ích; chú trọng phương thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến đảm bảo nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và người lao động trong việc kiểm soát thu nhập lợi ích.

2. Thường xuyên rà soát, theo dõi việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, nếu phát hiện có dấu hiệu xung đột lợi ích thì kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Tăng cường kiểm soát xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị; tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động công vụ của người có chức vụ, quyền hạn theo hướng ngăn chặn, phát hiện các tình huống xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ và các vụ việc giải quyết tình huống xung đột lợi ích không đúng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích năm 2023, Sở Tài chính báo cáo Thanh tra tỉnh đề tổng hợp theo quy định./.

#### **Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh;
- Ban Giám Đốc Sở;
- Lưu: Văn thư, Thanh tra.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quốc Khởi**

